



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง  
เรื่อง รายชื่อบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ  
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๖) ที่ระบุ “ให้  
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ ระบุ (๑) ถึง (๑๑) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการใน  
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล  
การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น สำหรับส่วนราชการที่มีการกำหนดระดับผลการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการเกินกว่า ๕ ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับ  
ดีขึ้นไป” และตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประกาศและเปิดเผยรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลการ  
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก สำหรับการจ้างงานทุกประเภท อีกด้วย

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ และบุคลากรใน  
หน่วยงาน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑  
เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายเอกชัย สร้อยสังวาลย์ )  
สาธารณสุขอำเภอวังทอง



ที่ พล ๐๐๓๒.๐๐๘/ว (๒๓)๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนอาทิตย์วงศ์ พล ๖๕๐๐๐

๖๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

จำนวน ๑ ชุด

ลงวันที่ ๖๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายไกรสุข เพชรบุรีณิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

## e-Office

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๒๐๕๒ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๘๘

สำเนาส่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน), นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา), นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ), รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”

แนบท้ายประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีเด่น</b>		
1	นางสาว กนกกาญจน์ อินศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
2	นางสาว กฤษณา มาศขาว	เภสัชกร	ชำนาญการ
3	นางสาว กาญจนพร ชื่นชม	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
4	นาย กำหนด มีจักร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
5	นาย กิตติศักดิ์ อ่อนปาน	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
6	นางสาว ไกลรุ่ง เกตุพิจิตร	หัวหน้าพยาบาล	ชำนาญการพิเศษ
7	นาย จตุพล ชุนมธูรส	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาล	ชำนาญการพิเศษ
8	นาย จอมพล พรหมชาติ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
9	นาย จักริน สมบูรณ์จันทร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาล	ชำนาญการพิเศษ
10	นาง จันทรา ใจทัน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
11	นางสาว จิตติมา ไทยหาญ	นายแพทย์	ชำนาญการ
12	นางสาว จิตาริภรณ์ รุ่งฉาย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
13	นาย จิรพัชร์ พิมเสน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
14	นางสาว จุฑาทิพย์ แต่งตรง	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ
15	นาย ฉัตรชัยกานท์ สุขนรินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ
16	นาย ชวิศ วัฒนกุลชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
17	นาย ณรงค์ ชินทรักษา	นักรังสีการแพทย์	ชำนาญการ
18	นาย ณฤทธิ์ กันทวรรณ	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ
19	นาย ทวีช เฟ็งสลุด	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการพิเศษ
20	นาย เทอดศักดิ์ เนียมเปีย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
21	นาย ธนกรณ์ ทองรักษ์	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
22	นาย ธนากร ชำสินธุ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
23	นาย ธนาลักษณ์ สุขประสาน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
24	นาย ธรรมรัตน์ เพชรี	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการพิเศษ
25	นาย ธานี ถือแก้ว	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการพิเศษ
26	นางสาว นฤมล ปันลี	หัวหน้าพยาบาล	ชำนาญการพิเศษ
27	นาง นवलน้อย เพ็ชรบัว	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ
28	นางสาว นันทมาศ นาคผู้	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
29	นางสาว น้ำฝน รีสัมซ่า	จพ.ธุรการ	ชำนาญงาน
30	นาง นีรวรรณ บรรจงปรุ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
31	นาง เนาวรัตน์ ศรีทองวัฒนา	หัวหน้าพยาบาล	ชำนาญการพิเศษ
32	นางสาว เบญจวรรณ อินวิเชียร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
33	นาง ปฐมพร เขียวบุตร	เภสัชกร	ชำนาญการ
34	นางสาว ปรีดาพร เทียนสว่าง	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ
35	นาย ปรีดี ดิษร	นายแพทย์	ชำนาญการ
36	นาง ปาลีดา สระทองยอด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
37	นาย พยุง ศิวเมธิกุล	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการพิเศษ
38	นาง พรทิพย์ คชหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
39	นาง พรทิพย์ เรืองมี	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีเด่น			
40	นาง	พรพิมล คำเหลือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ
41	นาย	พัชรพิบูล เสมาทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
42	นาย	พุมริรักษ์ รักษ์ย่อง	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
43	นาย	ภาณุพงษ์ ดงเย็น	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
44	นาย	มณฑิเยียร ทักษณา	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการพิเศษ
45	นาง	มนัสชนก บุญทักษ์	เภสัชกร	ชำนาญการ
46	นาย	มนัสศักดิ์ มากบุญ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ
47	นาง	ฤดีกาญจน์ บุตรดา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
48	นาง	ลอยพิมพ์ พุฒวงศ์สกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
49	นางสาว	ละอองดาว ทับอาจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
50	นาย	ลัญจกร โกศัย	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการพิเศษ
51	นาย	วัชรินทร์ วิรมย์เจียม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ
52	นาง	วันเพ็ญ พิมพ์เสน	จพ.พัสดุ	ชำนาญงาน
53	นาย	วิเชียร มีบุญล้ำ	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการพิเศษ
54	นาง	วิชุด ดารา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
55	นาง	วิลาวรรณ นภาศิริปรกรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ
56	นาย	ศรศักดิ์ สีหะวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
57	นาง	ศศิธร เป็รอด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
58	นาง	ศิริลักษณ์ โกวิทยานนท์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ
59	นาง	ศิริวรรณ ภูสามสาย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
60	นาย	ศุภชัย รสพล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
61	นางสาว	ศุภสุดา สุขสินธารานนท์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
62	นาย	เศษฐวิรัช ศิริวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาล	ชำนาญการพิเศษ
63	นางสาว	สภาวะพรรณ อวิสตาดาวร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
64	นาย	สมชาย พรหมมณี	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ
65	นาย	สมหวัง ชื่อนงาม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
66	นาย	สัญญา กิรติวาสี	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
67	นาย	สันติ แก้วชูเขต	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
68	นาย	สาธิต หลีกธงชัย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
69	นาย	सानิต พรหมชาติ	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการพิเศษ
70	นางสาว	สาวิณีย์ บู่ทอง	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
71	นาย	สิทธิวีร์ ทองวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
72	นางสาว	สุกัญญา ธีระวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
73	นาง	สุกัญญา พัฒนคิมหันต์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
74	นาย	สุทรศรณ์ สิทธิศักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ
75	นาย	สุธิชาติ มงคล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการพิเศษ
76	นาง	สุภาพร ปรางค์เจริญ	นายแพทย์	ชำนาญการ
77	นางสาว	สุรัชดา แสงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
78	นาย	อนุ เสาวกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
79	นางสาว	อรณิษา รอดสิน	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ
80	นางสาว	อรพรรณ คุ่มยิ้ม	จพ.สาธารณสุข	ชำนาญงาน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีเด่น</b>		
81	นาย อวบ มีแดนไผ่	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ
82	นาย อัครพล ช่างเผือก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
83	นาง อังคณา ศรีจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
84	นาง อัญชุลี พิมพ์ประสานต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ
85	นาย อาณัติ ชุมนธูรส	นิติกร	ชำนาญการ
86	นาง อำไพพิศ เลี้ยงสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
87	นาง อัมภาศรี ศรียศ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
88	นาย อุเทน จาดยางโพน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
89	นาย อุปถัมภ์ พูลหน่าย	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ
90	นาย เอกชัย สร้อยสังวาลย์	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>		
1	นางสาว กชพรรณ ศรีท้วม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
2	นางสาว กตวรรณ ดีเสมอ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
3	นาง กนกกร ชุมนรุส	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
4	นางสาว กนกพร เจริญทิม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
5	นางสาว กนกพร วุฒิอารีย์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
6	นางสาว กนกพรรณ คงพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
7	นาง กนกภรณ์ เกษน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
8	นางสาว กนกวรรณ จันทร์อยู่	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
9	นางสาว กนกวรรณ เตชัย	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
10	นางสาว กนกวรรณ สังข์ศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
11	นางสาว กนกวรรณ สังสี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
12	นางสาว กนกวรรณ สายบุญเตียง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
13	นาง กนกวรรณ อ่อนแดง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
14	นางสาว กนกวรรณ อุทุมรินทร์	นายแพทย์	ชำนาญการ
15	นาง กนิษฐา ตะวันสุกี้	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
16	นางสาว กนิษฐา พุ่มอยู่	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
17	นางสาว กนิษฐา อิมสะอาด	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
18	นาย กมล กลิ่นน้อย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
19	นางสาว กมลฉัตร กุลกิติเกษ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
20	นางสาว กมลชนก ด่วงพรหม	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
21	นางสาว กมลทิพย์ สันตติอนันต์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
22	นางสาว กมลภัทร ศรีศักดิ์	นายแพทย์	ชำนาญการ
23	นาง กมลวรรณ วิจิตรพงษา	เภสัชกร	ชำนาญการ
24	นางสาว กมลวรรณ อิมสรร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
25	นาง กรกช อิมสะอาด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
26	นางสาว กรชวัล พิริยะประไพพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
27	นางสาว กรรณิกา บุญล้ำ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
28	นาง กรรณิการ์ โกศัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
29	นางสาว กรรณิการ์ ใจเงิน	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
30	นางสาว กรรณิการ์ ทับทิม	เภสัชกร	ชำนาญการ
31	นาง กรรณิการ์ ธนะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
32	นาง กรรณิการ์ มากรักชาติ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
33	นางสาว กรรณิการ์ เสนะจำนงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
34	นางสาว กรวัลล์ หาญโนนแดง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
35	นาง กรองทอง มาแก้ว	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
36	นางสาว กรุณา บุรณะกรณ์	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
37	นาง กรุณา พุ่มคำ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
38	นาย กฤชญานันท์ บุญคง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
39	นาย กฤตชนกร งามคำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
40	นางสาว กฤติกา เนตรณัฐวิ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
41	นาย	กฤษฎา	มากำเนิด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
42	นาง	กฤษณา	เจริญชันษา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
43	นางสาว	กฤษณา	แสงกองแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
44	นาง	กฤษณา	แสนสม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
45	นาย	กลศาสตร์	เกตุกรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
46	นาง	กลองทอง	สุขฤทธิ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
47	นาย	กวี	เมฆประดับ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
48	นาย	กษิตติ	ม่วงทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
49	นาง	กอบกาญจน์	ชามพูนท	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
50	นางสาว	กัญญาณัฐ	ใจกลาง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
51	นาง	กัญญาณัฐ	ทับแปลง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
52	นางสาว	กัญญาภัค	สะอาดอัน	นายแพทย์	ชำนาญการ
53	นางสาว	กัญญารัตน์	จันทร์รอด	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
54	นางสาว	กัญญารัตน์	พันพิพิธ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
55	นาง	กัญญารัตน์	วัชรนาครณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
56	นางสาว	กัตติกา	อุทัยมา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
57	นาง	กัณณิกา	สุขกรัต	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
58	นาง	กัณทนา	สุวรรณสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
59	นาง	กัณติชา	สายพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
60	นาง	กัณทิวาท	แสงปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
61	นาง	กัณย์นภัค	สัจจิตานันท์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
62	นางสาว	กัณยารัตน์	พิสุทธิโสภณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
63	นาย	กัมปนาท	ภูมิมล	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
64	นาง	กัลจนา	วันแย้ม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
65	นาง	กัลยา	สินประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
66	นางสาว	กาญจนา	แก้วสระศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
67	นาง	กาญจนา	ชัยตระกูล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
68	นาง	กาญจนา	นาพุก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
69	นางสาว	กาญจนา	ปัญญาแหลม	เภสัชกร	ชำนาญการ
70	นาง	กาญจนา	พุ่มโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
71	นางสาว	กาญจนา	มีผล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
72	นาง	กาญจนา	ศรรุ่ง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
73	นางสาว	กาญจนาภา	พิมพ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
74	นางสาว	กานต์ณพิชญ์	หัตถชัยพงศา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
75	นาง	กานต์ธีรา	ธนูสา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
76	นางสาว	กานต์พิชชา	พุดคำ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
77	นางสาว	กานติมา	สุขโหม	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ
78	นาง	การะเกตุ	คำสี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
79	นาง	กิงกาญจน์	พุกทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
80	นาย	กิตติ	วรศรีหิรัญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
81	นาย	กิตติโชค	ประเสริฐกุล	เภสัชกร	ชำนาญการ
82	นาง	กิตตินันท์	ไผทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
83	นาย	กิตติพงษ์	แอ่งไว	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
84	นางสาว	กิตติมา	โตมาปา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
85	นาง	กิติวิภา	เครือวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	อาวุโส
86	นาง	กุลฎา	พิศอ่อน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
87	นางสาว	กุลตรี	อ่องอร่าม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
88	นางสาว	กุลธิดา	คกงล่อม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
89	นางสาว	กุลนรี	ญาณจำรัสกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
90	นางสาว	กุลภัสสร	พฤกษ์วัน	เภสัชกร	ชำนาญการ
91	นางสาว	กุลภา	วงศ์กังแห	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
92	นางสาว	กุลสุมา	จงทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
93	นางสาว	เกตแก้ว	วาจาขำ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
94	ว่าที่ ร.ท.	เกรียงไกร	ทาสีธง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
95	นาย	เกรียงศักดิ์	สวัสดิเทพ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
96	นางสาว	เกศินี	พ่วงท่าโก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
97	นาง	เกศินี	ปัญญาภู	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
98	นางสาว	เกษรา	ตาสี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
99	นาย	เกิดชัย	เครือยา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
100	นาย	เกียรติศักดิ์	เชิญกลาง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
101	นาย	เกียรติศักดิ์	สิมมาลี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
102	นาย	เกื้อกุล	บุญหอม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
103	นาย	โกวิท	จันทร์ถนอม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
104	นาย	โกวิท	ศรีภักดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
105	นางสาว	ชนิษฐา	คำโบสถ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
106	นางสาว	ชนิษฐา	ทวนไธสง	เภสัชกร	ชำนาญการ
107	นาง	ชนิษฐา	ภัทรเศรษฐ์เศรษฐี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
108	นาง	ชนิษฐา	รัตนพยุงสถาพร	เภสัชกร	ชำนาญการ
109	นาง	ชนิษฐา	วงศ์สุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
110	นางสาว	ขวัญธิดา	ยอดคำ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
111	นาง	ขวัญเรือน	พานทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
112	นาง	ขวัญเรือน	สุขเพ็ญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
113	นางสาว	ขวัญฤดี	แจ้จั่น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
114	นาย	เขมนันท์	แย้มทัศน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
115	นาย	คกกระพัน	คกพิรุณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
116	นาย	คณิน	ศิลาหลัก	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
117	นางสาว	คณิศร	มาลาศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
118	นาง	คัธริยา	คำคงอยู่	เภสัชกร	ชำนาญการ
119	นาง	คันธรส	แขวงเมืองณรงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
120	นาย	คำณบ	มากจ๋วย	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ



ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
121	นาย	คุณชาติ	วิภาสวงศ์	เภสัชกร	ชำนาญการ
122	นาง	คุณ	อัมระจ่าง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
123	นาย	โฆษิต	อัครวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
124	นาย	จตุพร	มณีสาร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
125	นางสาว	จรรยารัตน์	ทาสีดา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
126	นาย	จรัญ	เพ็ญโพธิ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
127	นาง	จริญญา	เมืองศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
128	นางสาว	จริยา	หิตแห้ว	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
129	นาง	จரியากรณ์	ศรีใจ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
130	นาง	จิริวรรณ	วนิชาโกศล	นายแพทย์	ชำนาญการ
131	นาง	จรรย์ภัทร์	วัฒนกุลชัย	เจ้าพนักงานสถิติ	ชำนาญงาน
132	นางสาว	จิริรัตน์	คงรอด	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
133	นาย	จรุณ	มีอุดร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
134	นาย	จรุณพันธ์	อธิกชัย	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
135	นางสาว	จอมขวัญ	ชะสันต์	นายแพทย์	ชำนาญการ
136	นาย	จอมชัย	คงมณีกาญจน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
137	นาย	จັกกฤษณ์	เนียมสลด	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
138	นาย	จักรกฤษณ์	ปานสมบัติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
139	นาย	จักรกฤษณ์	สุทธิธนกุล	เภสัชกร	ชำนาญการ
140	นาย	จักรพงษ์	กลินน้อย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
141	นาย	จักรพันธ์	บุญอ่อง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
142	นางสาว	จันทร์จิรา	สิงห์คง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
143	นาง	จันทร์ทิพย์	แก้วชูเชิด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
144	นางสาว	จันทร์เพ็ญ	เพ็ญสุภา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
145	นางสาว	จันทร์เพ็ญ	วังศิริ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
146	นางสาว	จันทร์	एमหยวก	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
147	นางสาว	จันทิพา	อาสมาน	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
148	นางสาว	จันทิมา	จันทร์ดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
149	นางสาว	จันทิมา	แยมทศ	นายแพทย์	ชำนาญการ
150	นางสาว	จารวี	ขำนิม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
151	นาง	จารุณี	จินดาวัฒนชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
152	นาง	จารุณี	นาสอน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
153	นาง	จารุณีย์	เงินแจ้	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
154	นางสาว	จารุณีย์	คำมิ่ง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
155	นางสาว	จารุภา	ณ ลำปาง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
156	นาง	จารุวรรณ	บุญวุฒิวิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
157	นาง	จารุวรรณ	ปานเกิด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
158	นาง	จารุวรรณ	วรวิเศษกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
159	นางสาว	จารุวรรณ	อุตน้อยวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
160	นาย	จำนงค์	บุญขำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก			
161	นาง	จิณัฐดา บัวชัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
162	นางสาว	จิตาภา กระจ่ายน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
163	นางสาว	จิตาภา คำดี	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ
164	นางสาว	จิตาภา จันดาหาร	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
165	นางสาว	จิตนภา เกตุหอม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
166	นางสาว	จิตนภา ทองแฉล้ม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
167	นาย	จิตรกร ศรีแก้ว	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
168	นาง	จิตรลดา พันธุ์แขง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
169	นางสาว	จิตรลดา สุทธิ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
170	นาง	จิตรา ทักษณา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
171	นางสาว	จิตรานุช ปัญญาวัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
172	นางสาว	จินต์จุฑา พันคุ้ม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
173	นาง	จินตนา เมฆิน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
174	นาง	จินตนา วิมลไตรรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
175	นาง	จินตนา หลวงศรีราษฎร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
176	นางสาว	จินตนา แหลมพิมาย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
177	นาย	จิรชาติ อินทร์จันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
178	นางสาว	จิรพรรณ เพ็ชรอ่อน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
179	นาง	จิรพัฒน์ เพิ่งเมืองนนท์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
180	นาง	จิรภัทร์ สิงห์ชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
181	นางสาว	จิรวดี ยังเหม็น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
182	นาย	จิรวัดน์ เขียวพิเชษฐพงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
183	นางสาว	จิรัชญา จันแสน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
184	นางสาว	จิราพัชร เพิ่งจันทร์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
185	นางสาว	จิราภรณ์ ธรรมปัทม์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
186	นาง	จิราวรรณ รูปบูชา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
187	นาย	จิราวัดน์ สุขคำมี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
188	นางสาว	จิรนันท์ กระจ่าง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
189	นาย	จิรพงษ์ อ่อนดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
190	นาง	จิรพรรณ จิตณรงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
191	นางสาว	จิรภา เล่าทรัพย์	เภสัชกร	ชำนาญการ
192	นาง	จิรภา วงศ์สุนทร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
193	นางสาว	จิรวรรณ เกิดนวน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
194	นางสาว	จิรวรรณ อ้นอ่า	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ
195	นาย	จิรศักดิ์ วิจิตร	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน
196	นาย	จิระศักดิ์ ปั้นแจ่ม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
197	นางสาว	จิราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคล	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
198	นางสาว	จิรัสสุดา ศรีแก้ว	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
199	นางสาว	จุฑาภรณ์ เผือกวิสุทธิ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
200	นางสาว	จุฑาภรณ์ ศรีสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
201	นางสาว	จุฑามาศ	กระมลคร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
202	นางสาว	จุฑามาศ	ด้วงบ้านยาง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
203	นาง	จุฑารัตน์	ช่วยทวี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
204	นาง	จุฑารัตน์	ญาณวิจิตร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
205	นาง	จุฑารัตน์	ทองศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
206	นางสาว	จุฑารัตน์	สอนชาวเรือ	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ
207	นางสาว	จุฬานี	พิภพ	นายแพทย์	ชำนาญการ
208	นาง	จุฬาลักษณ์	ประเสริฐกุล	เภสัชกร	ชำนาญการ
209	นาง	จุฬาลักษณ์	ยะปะนันท์	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน
210	นาย	เจตนิภรณ์	ไทยกล้า	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
211	นางสาว	เจนจิรา	คงเจริญ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
212	นาง	เจนจิรา	สิทธิ์ขุนทด	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
213	นางสาว	เจนรัชยา	แก้วแจ่ม	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
214	นาย	เจริญ	คลังเอี่ยม	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
215	นาย	เจริญ	ม่วงแก่น	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
216	นาย	เจษฎา	บุญญาภาพพงศ์	นายแพทย์	ชำนาญการ
217	นางสาว	เจียรไน	สุขารี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
218	นางสาว	ใจรัก	ยงค์อุประพันธ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
219	นาง	ฉวี	วงษ์น้อย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
220	นาย	ฉัตรชัย	บุญญฤทธิ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
221	นางสาว	ฉัตรมณี	ทั้งทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
222	นาง	เฉลิมพร	วงศ์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
223	นาย	เฉลิมฤทธิ์	เอี่ยมอ่อน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
224	นางสาว	ชนกณัฐภา	ธีรพงศ์	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
225	นาง	ชนนิตา	หลวงแนม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
226	นางสาว	ชนมณีภา	ยศปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
227	นาย	ชนสรณ์	ศรีสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
228	นาง	ชนัดดา	โมกษรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
229	นาย	ชนาวี	มันคง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
230	นาง	ชนิตา	นันทสุวรรณ	เภสัชกร	ชำนาญการ
231	นาง	ชมภู	อยู่อ่ำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
232	นาง	ชมภู	เรือนคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
233	นางสาว	ชมภาพร	เฉื่อยพุก	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
234	นาง	ชรัตน์	ตันติอำนวย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
235	นางสาว	ชโรบล	ศุภสามเสน	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
236	นางสาว	ชลธิชา	จันทร์มณี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
237	นางสาว	ชลธิชา	มันเจริญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
238	นางสาว	ชลภรณ์	คงสมพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
239	นางสาว	ชลลดา	อาจบัว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
240	นางสาว	ชลิขณา	นกด่วน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
241	นาย	ชลิตร์	ชวงค์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
242	นางสาว	ชลิตา	เตียวตระกูล	นายแพทย์	ชำนาญการ
243	นางสาว	ชวนชิต	ทองดอนคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
244	นาย	ชวนรัฐ	เพ็งสลุต	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
245	นาย	ชวีช	ศรีพงษ์	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
246	นาย	ชวิมภา	โจชัยชาญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
247	นางสาว	ช่อมภา	ผลทิพย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
248	นางสาว	ช่อลัดดา	คำบุญมา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
249	นางสาว	ชัชชญา	อันมา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
250	นาย	ชัชวาลย์	โทจำปา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
251	นาย	ชัชวาลย์	เส็งทอง	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
252	นาย	ชัยพิพัฒน์	อภิโชครัตน์กุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
253	นาย	ชัยรัตน์	สังฆธรรม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
254	นาย	ชัยวัฒน์	ตักควรเฮง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
255	นางสาว	ชาลีนี	ชูเดชะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
256	นางสาว	ชิตชนก	จันทร์ตรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
257	นางสาว	ชิตชนก	บัวผัด	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
258	นางสาว	ชุติกายุจน์	นิลกำแหง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
259	นาง	ชุตินันท์	เกตแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
260	นางสาว	ชุติมณฑน์	สุขขาวนา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
261	นางสาว	ชุตินา	พินิจ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
262	นางสาว	ชุตินา	หวังสุด	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
263	นาย	ชুমพร	พรหมขุนทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
264	นาย	ชูชาติ	แสนแทน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
265	นาย	เชิดพงษ์	น้อยภู	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
266	นางสาว	โชติมา	โหมแดง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
267	นาย	ไชยวัฒน์	จารุสาธิต	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
268	นาย	ไชยวัฒน์	พั้วพันธ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
269	นาง	ช่อนกลิน	โพธิ์รุ่ง	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
270	นาง	ช่อนกลิน	ม่วงทิม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
271	นางสาว	ชารินา	สังข์จันทร์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
272	นาย	ญาณกร	อวิศดาถาวร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
273	นางสาว	ญาณิศา	ด้วงคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
274	นาย	ฐากร	ปั้นทอง	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
275	นาง	ฐานวีร์	มีบุตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
276	นาง	ฐานิดา	บุญญฤทธิ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
277	นางสาว	ฐานันท์	อมรวงกูร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
278	นางสาว	ฐิติชญา	ยาจำปา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
279	นาง	ฐิติพร	รุ่งโรจน์ถาวร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
280	นางสาว	ฐิติมา	จอยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
281	นางสาว	จิตติมา	จันทร์ถนอม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
282	นางสาว	จิตติมา	ถมทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
283	นางสาว	จิตติวรรดา	ตุงคะศิริ	นิติกร	ชำนาญการ
284	นางสาว	จิตติวรรดา	คำแสน	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
285	นาง	จิตยา	ศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
286	นางสาว	จิตมภ์พร	หมั่นเรียน	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
287	นาย	ณัฐภณ	ชัยกิจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
288	นาง	ณัฐมน	เรืองกิจจา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
289	นาง	ณภัทร์	วิลาสินี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
290	นาง	ณยฎา	มีพัต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
291	นาย	ณรงค์	แช่दान	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
292	นาง	ณรังษี	เมฆบุญส่งลาภ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
293	นาย	ณวรรธ	ปัญญาคำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
294	นาง	ณชกร	สุทธีวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
295	นาง	ณัฐนันท์	สารใจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
296	นาง	ณัฐราปนา	อินตาคำ	เภสัชกร	ชำนาญการ
297	นาง	ณัฐริษา	ทองทัศน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
298	นางสาว	ณัฐกฤตา	ทองกะชั้น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
299	นาง	ณัฐกาญ	อินทวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
300	นาย	ณัฐชยุตม์	ประสานจิต	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
301	นาง	ณัฐษา	บัวดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
302	นาง	ณัฐธภา	นพจินดา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
303	นาย	ณัฐนันท์	มหาวงศนันท์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
304	นาย	ณัฐพงษ์	ฟองจางวาง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
305	นาง	ณัฐพร	จาตยาจโทน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
306	นางสาว	ณัฐพร	บัวดี	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ปฏิบัติงาน
307	นาย	ณัฐพล	พุ่มอิม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
308	นาย	ณัฐพล	แสงอาทิตย์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
309	นาง	ณัฐภัตสร	ผาสุข	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
310	นาย	ณัฐภูมิ	วงศ์ใหญ่	นักกิจกรรมบำบัด	ปฏิบัติการ
311	นาย	ณัฐวัฒน์	ดาราโชติ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
312	นาย	ณัฐวุฒิ	แสงคำ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
313	นางสาว	ณัฐสินี	นมเนย	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
314	นาง	ณิชชาพร	พงศ์ดา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
315	นาง	ณิชชาภา	สร้อยภูระยา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
316	นาย	दनัย	พวงภัทรพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
317	นาย	दनัย	รอดแสงวง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
318	นาง	दनิตา	เหมือนมี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
319	นางสาว	ดรณทิพย์	อยู่อ่ำ	นายแพทย์	ชำนาญการ
320	นาง	ดลหทัย	กมล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
321	นาง	ดวงดาว	กิตติสยาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
322	นางสาว	ดวงเดือน	บุญชู	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
323	นางสาว	ดวงพร	ทองป่าคาย	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
324	นาง	ดวงพร	ผลดีนานา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
325	นางสาว	ดวงรัตน์	วงศ์วุฒิ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
326	นางสาว	ตามพวัลย์	อ่อนดาบ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
327	นาง	ดารณี	มีวงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
328	นาง	ดารัช	ทองปัสเณร์	เภสัชกร	ชำนาญการ
329	นางสาว	ดารุณี	บุญญาวงค์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
330	นางสาว	ดาวนภา	แจ้งเอี่ยม	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ปฏิบัติงาน
331	นาง	ดาวรุ่ง	สุทธิรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
332	นางสาว	ดาววิภา	นนทโคตร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
333	นางสาว	ดาหวัน	จันทร์อิน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
334	นาย	ดิเรก	แก้วเกิด	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
335	นางสาว	ดิษญา	อิมน้อย	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
336	นางสาว	ดุจดาว	ประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
337	นาง	ดุจเดือน	เม้าพั๊ด	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
338	นางสาว	ดุษฎิพร	แสนคำฟู	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
339	นาง	ดุรณ์	โพธิ์แก้ว	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
340	นาง	เดือนรุ่ง	อุ้นใจดี	หัวหน้าพยาบาล	ชำนาญการพิเศษ
341	นาย	ตุลย์	สุขะตุ่งคะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
342	นางสาว	ตุลยดา	อุ้นแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
343	นาง	ตุลยากร	โตเคเรียดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
344	นาย	เตรียมชัย	รอดเทศ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
345	นาย	ไตรภพ	ทองงามดี	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
346	นาย	ไตรสิน	สุรพัฒนา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
347	นาง	ถนอม	ป้อมกสันต์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
348	นาย	ถนอมศักดิ์	ศรีฟอง	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	ปฏิบัติงาน
349	นาย	ทรงกริช	คุณคำ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
350	นาย	ทรงคุณ	ศิลปศาสตร์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
351	นาง	ทรงศนีย์	ดีแจ้ง	เภสัชกร	ชำนาญการ
352	นาย	ทวีป	ทองพลับ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
353	นางสาว	ทศพรสวรรค์	แจ้งธีรศิลป์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
354	นาง	ทองกร	นิกร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
355	นางสาว	ทองใบ	ใจวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
356	นาง	ทองเปลว	โพธิ์พา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
357	นาย	ทัศนะ	ศรีสุราษฎร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
358	นาง	ทัศนีย์	กลั่นน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
359	นางสาว	ทัศนีย์	แก้วอุบล	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
360	นาง	ทัศนีย์	คัญทัพ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
361	นาย	ทำนอง	ชาวเวียง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
362	นางสาว	ทิพย์พร	ช่งสกุลชัย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
363	นางสาว	ทิพย์พรรณ	สุคันธนาถ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
364	นาง	ทิพย์ยุพา	พิศอ่อน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
365	นางสาว	ทิพย์สุนทร	น้อยมัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
366	นางสาว	ทิพย์สุดา	ดีอัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
367	นางสาว	ทิพย์รัตน์	จันสีขำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
368	นางสาว	ทิพย์วรรณ	ขันทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
369	นางสาว	ทิพย์วรรณ	จันแสน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
370	นางสาว	ทิพย์วรรณ	อินอ่ำ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
371	นาง	ทิพย์สุนทร	สุรชาติพิทักษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
372	นางสาว	ทิพาพร	สอนปิ่น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
373	นาย	ทิวา	ติณรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
374	นาย	ทิวากร	คนมัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
375	นาง	ทิวาพร	แก้ววิเศษ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
376	นาง	ทิวาพร	สุภาพ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
377	นางสาว	ทิวาร์ตน์	คำเครือคง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
378	นาง	ทิวาศรี	อัติโตหิ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
379	นาย	เทอดพงษ์	อุ่นแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
380	นาย	ธงชัย	ฉิมสุค	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
381	นาย	ธงชัย	บุญไทย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
382	นาย	ธงชัย	ปานเกิด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
383	นาย	ธณเกียรติ	สวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
384	นางสาว	ธนพร	ศรีฉิม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
385	นางสาว	ธนพร	อำนวยการรุ่งเรือง	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
386	นาย	ธนพล	ทองอินปิ่น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
387	นางสาว	ธนภรณ์	จินดาเพ็ง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
388	นาย	ธนภัทร	บุญอาจ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
389	นาย	ธนภูมิ	เจสระ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
390	นาย	ธนวัฒน์	โกธธรรม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
391	นางสาว	ธนวิมล	ทรัพย์สาริบุตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
392	นาย	ธนศักดิ์	ศรีโสภ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
393	นางสาว	ธนัชพร	อริวาส	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
394	นาง	ธนัญญา	พ่วงสร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
395	นาง	ธนัตต์ศรัณู	มีอนันต์	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
396	นาง	ธนาภรณ์	ชาวสะอาด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
397	นางสาว	ธนิตตา	แดงอ่อน	เภสัชกร	ชำนาญการ
398	นางสาว	ธนิตา	สมณะธัญภรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
399	นางสาว	ธนิตา	พงษ์ทองเจริญ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
400	นาย	ธเนศ	อิมกระจ่าง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
401	นาย	ธเนชพล	นันทิพัฒน์ชัย	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
402	นาง	ชลลวรรณ	ดีธงทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
403	นาย	ธราธร	คชนิล	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
404	นาย	ธัชธรรม์	แดงอ่ำ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
405	นาง	ธัญชนก	เกตุดกรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
406	นางสาว	ธัญชนก	นพวงศ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
407	นาง	ธัญญ์ณัฐ	แสงมี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
408	นางสาว	ธัญญรัตน์	สิงห์ขรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
409	นาง	ธัญญา	ปัตถา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
410	นาง	ธัญวรรณ	ประเสริฐกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
411	นาง	ธัญสิริ	จันทร์มีเทศ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
412	นางสาว	ธัญสิริ	วงศ์สิริเศรษฐ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
413	นาย	ธันวา	จันดี	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
414	นางสาว	ธารธีรา	วาทะธีระกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
415	นาง	ธิดารัตน์	ไชยพิทักษ์ชลธาร	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
416	นางสาว	ธิดารัตน์	หมื่นคำลือ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
417	นางสาว	ธิติพร	เถื่อนบัวระบัด	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
418	นางสาว	ธิติมา	หมูเฮง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ
419	นาง	ธิติยา	ชังทอง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
420	นาง	ธัชณา	เกตุดะมะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
421	นาย	ธีรเดช	เรืองหน่าย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
422	นาย	ธีรพงศ์	แบนประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
423	นาย	ธีรภัทร	เขี้ยวสอาด	นายแพทย์	ชำนาญการ
424	นาย	ธีรวัฒน์	ภูพิก	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
425	นาย	ธีระ	สุขวรรณโน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
426	นาย	ธีระพัฒน์	ภูกลาง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
427	นางสาว	ธีรานันท์	มะปะโท	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
428	นาย	นครชัย	ศรีแก้ว	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
429	นางสาว	นงนภัส	แป้นน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
430	นางสาว	นงนุช	เรียนหมี่	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
431	นางสาว	นดา	แก่งพานิช	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
432	นาย	นที	สีบุญ	นักรังสีการแพทย์	ชำนาญการ
433	นาง	นทีทัศน์	บุญผุย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
434	นางสาว	นนธกานต์	จันทร์รักษ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
435	นาย	นพเก้า	ภาคทิพย์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
436	นาย	นพดล	คำพุด	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
437	นาย	นพดล	สุริยาภาส	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
438	นางสาว	นพมาศ	ยอดเพชร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
439	นางสาว	นพวรรณ	ใจชนะ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
440	นางสาว	นพวรรณ	ข้างพินิจ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ



ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
441	นางสาว	นพวรรณ	มุตโตเพลิง	นายแพทย์	ชำนาญการ
442	นาง	นพวรรณ	รุ่งรังษี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
443	จ.ส.อ.	นพศุรย์	เหลือแย้ม	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน
444	นางสาว	นภกมล	วาสनावณิช	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
445	นางสาว	นภณัฐ	แจ้คำ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
446	นางสาว	นภณัฐ	หมื่นแพน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
447	นาย	นภัสธรณ์	ชัยยา	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ
448	นาง	นภัสวรรณ	ปัญญวานิช	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
449	นางสาว	นภัสสร	อรุณประเสริฐกุล	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
450	นางสาว	นภาพร	แสงทรัพย์	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ
451	นาง	นภาพรณ	ทับทิมทอง	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน
452	นางสาว	นภาวี	ตรีมูล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
453	นางสาว	นมิตา	วงศ์ขรรณนท์	นายแพทย์	ชำนาญการ
454	นางสาว	นรรัชฎมน	แสงพระจันทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
455	นางสาว	นรรัตน์	กิ่งแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
456	นาย	นรา	วิเชียรไพศาล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
457	นางสาว	นราภรณ์	สังข์ชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
458	นาย	นราวิทย์	ทองปลิว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
459	นางสาว	นริศรา	คล้ายสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
460	นางสาว	นริศรา	दनญ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
461	นาย	นเรศ	ภูระหงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
462	นางสาว	นฤมล	กอกอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
463	นางสาว	นฤมล	แก้วไชยะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
464	นาง	นฤมล	ทองวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
465	นาง	นฤมล	สุชาติธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
466	นาง	นฤมล	อุทองมาก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
467	นาย	นฤสรณ์	สาระสิทธิ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
468	นางสาว	นรภัทร์	ธูปกลาง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
469	นาง	นรรัตน์	ชุตติปัญญาภรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
470	นาง	นวลจันทร์	เสาวกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
471	นาง	นวลเพ็ญ	พิเคราะห์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
472	นางสาว	นวลสมณ	สังหริม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
473	นาง	นัญญาภรณ์	แก้วป้องปก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
474	นาง	นัฐษาภรณ์	อินทร์จันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
475	นางสาว	นัฐนิษา	สิบุญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
476	นางสาว	นัฏฐกานต์	สินสุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
477	นางสาว	นัทธภรณ์	อดอ่าง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
478	นาง	นัทธีรา	แก้วทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
479	นาง	นันทน์ภัส	สารพานิช	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
480	นางสาว	นันทน์ภัส	อิเท็ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
481	นาง	นันทน์ช	สนองคุณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
482	นางสาว	นันทพร	วิจิตรดำรง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
483	นางสาว	นันทรัตน์	แป้นน้อย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
484	นางสาว	นันทวัน	เฉลิมพันธ์ชัย	เภสัชกร	ชำนาญการ
485	นาย	นันทวุฒิ	อุ้นเรือน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
486	นาง	นันทิชา	แช่दान	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
487	นางสาว	นันทิชา	ศรีวิจารณ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
488	นาย	นันทวิวัฒน์	แก้วมณี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
489	นางสาว	นัยนา	มณีธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
490	นางสาว	นาคนารี	นุมน้อย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
491	นาง	นาฏยา	มันสอน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
492	นางสาว	นาฏลดา	แก้วกล่อม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
493	นางสาว	นาฏอนงค์	ธีรธนาทิพย์	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ
494	นาง	นาดยา	บารมี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
495	นางสาว	นารินทร์	สายทองคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
496	นางสาว	นาริรัตน์	ทองเพชร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
497	นางสาว	น้ำค้าง	คงรอด	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
498	นางสาว	น้ำทิพย์	จันทะคุณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
499	นาง	น้ำผึ้ง	พูลชู	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
500	นาง	น้ำผึ้ง	ไมตรีสิทธิกร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
501	นางสาว	น้ำผึ้ง	วงศ์สมัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
502	นาง	น้ำฝน	บุรีวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
503	นาง	น้ำเพชร	รัศมี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
504	นางสาว	น้ำอ้อย	อินทับทิม	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
505	นาย	นิกรณ์	เมาพัต	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
506	นางสาว	นิชธาวัลย์	ฤทธิเนติกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
507	นางสาว	นิชนันท์	ชื่นแสงมอญ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
508	นางสาว	นิชาภา	ตันติวัฒน์วงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
509	นางสาว	นิชาภา	พจนอารี	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
510	นาง	นิตยา	คำสี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
511	นาง	นิตยา	จำลองกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
512	นางสาว	นิตยา	ถนอมรัตน์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
513	นาง	นิตยา	นวลบุ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
514	นางสาว	นิตยา	บานทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
515	นาง	นิตยา	ปัญญาคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
516	นางสาว	นิตยา	ลาภะกุล	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
517	นาง	นิตยา	สายอรุณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
518	นางสาว	นิตยา	สุทธิ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
519	นาง	นิตยาภา	นิธิสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
520	นางสาว	นิตยพันธ์	แสงดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
521	นาง	นิภากร	สุปิณะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
522	นางสาว	นิภาพร	แสนแทน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
523	นางสาว	นิภาวรรณ	เนินเพิ่มพิสุทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
524	นาย	นิรค	นวลจัน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
525	นางสาว	นิลาวิทย์	บุญเยี่ยม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
526	นาย	นิวัฒน์	น้อยเนตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	อาวุโส
527	นาง	นิตา	ทองนพคุณ	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
528	นางสาว	นิตากร	ทองงาม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
529	นาง	นิตาชล	หอยสังข์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
530	นาง	นิตารัตน์	ทับจีบ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
531	นาง	นิตา	สอนสิทธิ์	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
532	นาง	นุชจรี	ดิษฐ์บ้านไร่	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
533	นางสาว	นุชจรี	นุชวิสัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
534	นางสาว	นุชนาถ	มากรีน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
535	นาง	นุสรุา	พองจางวาง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
536	นาง	เนื้อทอง	ทาทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
537	นางสาว	โนรีพร	บัวองค์	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
538	นางสาว	บงกช	ศิริเหลืองทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
539	นางสาว	บริมาส	สุวรรณา	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
540	นาย	บัญชา	โตกำแพง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
541	นาย	บำรุง	ใจทัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
542	นาง	บุญชู	ยอดจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
543	นางสาว	บุญญาพร	หทัยกรรมณี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
544	นาย	บุญส่ง	เมฆพรประเสริฐ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
545	นางสาว	บุญสม	บุญนะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
546	นางสาว	บุญยวรรณ	คำหล้า	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
547	นางสาว	บุปผา	จันทร์รัก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
548	นาง	บุศรา	โล่ห์เรืองทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
549	นางสาว	บุศราวดี	อินคำไพ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
550	นาง	บุษกร	แสงโชติ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
551	นาย	บุรณพิภพ	คุ้มมี	เภสัชกร	ชำนาญการ
552	นาง	บุรยา	แก้วสูงเนิน	เภสัชกร	ชำนาญการ
553	นาง	เบญจมาศ	ทองมี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
554	นาง	เบญจมาศ	เพชรเทียน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
555	นาง	เบญจมาศ	มงคลคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
556	นางสาว	เบญจมาศ	อุดมดี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
557	นางสาว	เบญจรัตน์	โกมลกิตติสกุล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
558	นาง	ไบหยัน	เพ็งสลด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
559	นางสาว	ปกิตตา	สิงห์กว้าง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
560	นางสาว	ปฎิพัทธ์	งามสม	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
561	นาง	ปฐมภรณ์	ชัยเพ็ชร	เภสัชกร	ชำนาญการ
562	นางสาว	ปณิดา	เสมอชน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
563	นางสาว	ปทุมพรรณ	พรมสินชัย	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
564	นางสาว	ปณชดา	ฝ้ายเทศ	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
565	นาง	ปภาดา	อภิโชครัตน์กุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
566	นางสาว	ปภาพร	อุดมฤทธิ์	เภสัชกร	ชำนาญการ
567	นาง	ปภาวี	รอดแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
568	นาง	ปรมาภรณ์	สิงห์ล่อ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
569	นาย	ประเมษฐ์	สกุลพัสวีย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
570	นาง	ประณพัชร์	สมชิต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
571	นาย	ประกอบ	ทิมกระจัน	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ
572	นาย	ประกาจ	สุวรรณวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
573	นางสาว	ประกายกุล	แสงนาค	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
574	นาย	ประจักษ์	แจงทอง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
575	นาย	ประชัย	เกิดไชย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
576	นาย	ประเชิญ	ทองจันทร์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ
577	นางสาว	ประทีป	จงแจ้ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
578	นาย	ประพันธ์	นันทปรีชากุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
579	นาง	ประภัสสร	กันทะวัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
580	นางสาว	ประภัสสร	คนขยัน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
581	นาง	ประภัสสร	บัวศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
582	นางสาว	ประภารัตน์	ป็นดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
583	นาย	ประภาส	บารมี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
584	นาย	ประยูร	พันธ์แสง	เภสัชกร	ชำนาญการ
585	นาย	ประวิทย์	เอมอุไร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
586	นาย	ประเสริฐ	บุญเอี่ยม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
587	นาง	ประเสริฐ	สุจारी	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ
588	นางสาว	ปรีฎฐกร	พ่วงเฟื่อง	เภสัชกร	ชำนาญการ
589	นางสาว	ปราณิดา	หงษ์สนั่น	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
590	นางสาว	ปราณีตศิลป์	ถิ่นแปง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
591	นาง	ปรารธนา	มูลคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
592	นาง	ปรีชดา	คุ้มสุพรรณ	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน
593	นางสาว	ปริญ	มันเข็มทอง	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
594	นาง	ปรีตดา	อ้วนวิจิตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
595	นาง	ปรียาภรณ์	ปานอยู่	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
596	นางสาว	ปรียานาถ	ศรีใจวงศ์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
597	นาย	ปฤษฎี	วันแย้ม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
598	นาย	ปลาย	ชื่นแสงมอญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
599	นาง	ปลื้มกมล	จันเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
600	นางสาว	ปิตรรา	ฤทธิ์เรืองเดช	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
601	นางสาว	ปวีณา	ครุฑบึงพร้าว	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
602	นางสาว	ปวีณา	พันธ์พัฒนากุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
603	นางสาว	ปัญจรัตน์	ทองเชื้อ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
604	นาย	ปัญญา	เข้มเทศ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
605	นาย	ปัญญา	นุชชม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
606	นาง	ปัญญา	บุญโพธิ์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
607	นาง	ปัดฉัตร	รุ่งอินทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
608	นางสาว	ปัทมา	สุขมามอญ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
609	นาย	ปัทมวิกรม	ไวโยมกซ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
610	นาง	ปัทมา	กรອງใจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
611	นางสาว	ปัทมา	พรมภาพ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
612	นางสาว	ปัทมา	รณที	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ
613	นาง	ปัทมา	ลอยเวหา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
614	นางสาว	ปัทมา	อุตะมะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
615	นางสาว	ปัทมาพร	คล้ายสา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
616	นาย	ปานัสร์	วิภูษณพันธ์ุ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
617	นาง	ปานิศรา	กุลรัศมีโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
618	นาง	ปานทิพย์	พลดงนอก	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
619	นางสาว	ปานรวี	หว่าเกตุ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
620	นางสาว	ปาริฉัตร	เบาชัย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
621	นาง	ปาริชาติ	อั้งตระกูล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
622	นางสาว	ปาริชาติ	ตุ้มเรือง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
623	นางสาว	ปาริชาติ	พุกออด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
624	นางสาว	ปาริมา	ศรีปาน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
625	นางสาว	ปิ่นมณี	คล้ายทอง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
626	นางสาว	ปิยฉัตร	วงลา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
627	นาย	ปิยชาติ	วงษ์เชียงเพ็ง	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
628	นาง.	ปิยพร	จิตทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
629	นางสาว	ปิยมณ	ขวัญเงิน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
630	นาง	ปิยรัตน์	ว่องว้าง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
631	นาย	ปิยวัฒน์	มาสวัสดิ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
632	นางสาว	ปิยะวรรณ	จันทร์สุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
633	ว่าที่ ร.ท.	ปิยะวัฒน์	มากบุญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
634	นาง	ปิยาภรณ์	ทิมมะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
635	นางสาว	ปุณยนุช	ครุฑเกตุ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
636	นาง	ปุณยนุช	สินค้ำงาม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
637	นาย	ปุนภพ	ชัยรัตน์ศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
638	นางสาว	บุยุผ่าย	ทองจำปา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
639	นาย	เปรมปรีชา	ชาติไทยเจริญ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
640	นาง	ผกากรอง	อุปนนไชย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
641	นางสาว	ฝ้ายคำ	อุปละ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
642	นาย	พงศกร	บุญภักดี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
643	นาย	พงศกร	ม่วงบึงพร้าว	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
644	นาย	พงศ์สรรค์	พนมศิลป์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
645	นาย	พงษ์ปกรณ์	ดอกพิกุล	ทันตแพทย์	ปฏิบัติกร
646	นาย	พงษ์พัส	สมัยธาดาพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
647	นางสาว	พงษ์พิศ	กันภัย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
648	นาย	พงษ์ศักดิ์	ใจกล้า	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
649	นางสาว	พจมาน	จันทะวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
650	นาย	พนม	พรหมเมศร์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติกร
651	นาง	พนารัตน์	ทองวัฒน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
652	นาง	พนารัตน์	บุรณะชนอาภา	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ
653	นาง	พนาวรรณ	แสงสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
654	นาง	พนาวัลย์	ศรีสุวรรณภพ	เภสัชกร	ชำนาญการ
655	นางสาว	พนิดา	นาคบุรี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
656	นางสาว	พนิดา	วรรณรัตน์	นายแพทย์	ปฏิบัติกร
657	นาง	พณิตดา	เส็งทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
658	นาย	พยม	บุญภักดี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	อาวุโส
659	นางสาว	พรจติ	สังข์นุช	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติกร
660	นางสาว	พรชนก	ชนะมา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
661	นาง	พรณีพรรณ	สุนรวาวัฒน์	เภสัชกร	ชำนาญการพิเศษ
662	นางสาว	พรทิพย์	คำทะเลสูง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
663	นางสาว	พรทิพย์	เผือกเทศ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
664	นาง	พรทิพย์	เมฆพรประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
665	นางสาว	พรทิพย์	สุรินทร์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
666	นางสาว	พรทิพา	อุดมบุญดี	เภสัชกร	ชำนาญการ
667	นาย	พรเทพ	สุวรรณประสพ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
668	นางสาว	พรนภา	อินทร์แมลง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
669	นางสาว	พรนิภา	อินธาโท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน
670	นางสาว	พรพรรณ	นุชพ่วง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
671	นางสาว	พรพรรณ	บุญเตาอิฐ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
672	นาง	พรพรรณ	หาญไพโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
673	นางสาว	พรพัฒน์	เหลาเกลี้ยง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติกร
674	นางสาว	พรพิมล	น้อยด้วง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
675	นาง	พรพิมล	ปั้นอุดม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
676	นางสาว	พรพิรุณ	เงินแจ่ง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
677	นางสาว	พรเพ็ญ	เพชรพุก	เภสัชกร	ชำนาญการ
678	นาง	พรภิมล	แก้วแสง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
679	นาง	พรธรรณีภา	วีระกิจพานิช	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
680	นางสาว	พรธรวดี	พิทยาเวชวิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
681	นาง	พรรณวลี	ทองงามดี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
682	นางสาว	กมลทิพย์	ด่อนชนะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
683	นาง	พร้อมพัทธ์	จำกิจ	นายแพทย์	ชำนาญการ
684	นาง	พระพิมพ์	ปुरुณพิริยะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
685	นาย	พล	จันทะคุณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
686	นางสาว	พวงผกา	กะเสาทอง	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ
687	นาง	พวงเพชร	พุ่มเฉียว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
688	นางสาว	พลชนัน	บัวสิงคำ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
689	นางสาว	พัชนียา	วัฒนสมบัติศิริ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
690	นางสาว	พัชรพร	เสนานุช	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
691	นางสาว	พัชรพรรณ	เผยวิจน์	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
692	นางสาว	พัชรา	ดวงสงกา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
693	นาง	พัชราภรณ์	บุญคง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
694	นาง	พัชราภรณ์	วิมุกदानนท์	เภสัชกร	ชำนาญการ
695	นางสาว	พัชรินทร์	ชมเมืองมิ่ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
696	นางสาว	พัชรินทร์	รอดภัย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
697	นางสาว	พัชรี	แซมรัมย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
698	นาง	พัชรี	ทองพลับ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
699	นางสาว	พัณณิตา	เส็งพานิช	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
700	นาย	พัทธนันท์	มาแจ้ง	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปฏิบัติงาน
701	นาย	พัลลภ	มนเดชา	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน
702	นาย	พัลลภ	วันทัศน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
703	นาย	พัสกร	สาธกุไร	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
704	นางสาว	พาขวัญ	ท้าวสาลี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
705	นาย	พายัพ	แสงทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
706	นาย	พาศกร	แสงสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
707	นางสาว	พิชชานันท์	ศรีวิชัย	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
708	นาง	พิชญ์ทิภา	จันทร์บรรจง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
709	นางสาว	พิชญา	จันดาหาร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
710	นาย	พิชน	ศรีนวลชัย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
711	นาย	พิเชษฐ์	วีระกิจพานิช	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
712	นาย	พิทยา	สีข้า	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	อาวุโส
713	นาย	พิทักษ์	เชียวข้า	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
714	นาย	พินิจ	บริจาด	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
715	นางสาว	พิพัฒน์	อินแดง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
716	นางสาว	พิมพ์ชนก	บุญสีมาศ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
717	นางสาว	พิมพ์กานต์	บุญไทย	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
718	นางสาว	พิมพ์ขวัญ	เพนเทศ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
719	นางสาว	พิมพ์ใจ	พิมพ์ป่าดิว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
720	นาง	พิมพ์ชนก	กันภัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
721	นางสาว	พิมพ์นารา	อ่อนศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
722	นาง	พิมพ์พรรณ	สุทธิแพทย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
723	นาง	พิมพ์พิศา	ราชเพี้ยแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
724	นางสาว	พิมพ์ภัสร์	สายตรง	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ
725	นางสาว	พิมพ์ศิริ	พวงกลิน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
726	นางสาว	พิมพ์สุจี	แฟนเลิศ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
727	นาง	พิมพ์พรรณ	เบ็ญจา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
728	นาย	พิชญ	ปิ่นแห่งเพชร	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
729	นาย	พิชญ	สาต่อ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
730	นาย	พิชญ	เหลืองทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
731	นางสาว	พิสมัย	คล้ายสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
732	นาย	พุดินันท์	จำปา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
733	นาง	ปณภัช	ประสานวรกิจการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
734	นางสาว	พุลศิริ	ญาณปัญญา	นักรังสีการแพทย์	ชำนาญการ
735	นางสาว	เพชรไพลิน	เสนาบุษ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
736	นางสาว	เพชรรัตน์	เทียนขวลิต	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
737	นาง	เพ็ญภา	บุญรอด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
738	นางสาว	เพ็ญพร	ดีมี	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
739	นางสาว	เพ็ญพิสุทธิ์	ฉิมขันธุ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
740	นาง	เพ็ญยุภา	น้อยเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
741	นาง	เพ็ญศรี	โชติก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
742	นาง	เพ็ญศรี	แซ่เตียว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
743	นาง	เพ็ญศรี	พันธุ์รี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
744	นาง	เพ็ญศรี	วิยะรัตน์	พยาบาลเทคนิค	ชำนาญงาน
745	นาง	เพ็ญสิณี	มากบุญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
746	นางสาว	แพรว	โคตรจรัส	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
747	นาง	ไพฑูล	พูนพิน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
748	นาย	ไพโรชล	ทองน้อย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	อาวุโส
749	นางสาว	ไพรินทร์	พุกอด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
750	นาง	ไพรินทร์	สนิทภรณ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
751	นาง	ไพเราะ	หล้าสมศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
752	นาย	ไพโรจน์	นิ่มศิริ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
753	นาย	ไพโรจน์	ปานเพชร	เภสัชกร	ชำนาญการ
754	นาย	ไพโรจน์	พลวิทธิกุล	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
755	นาง	ไพลิน	ตั้งศรีวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
756	นางสาว	เฟื่องฟ้า	สีขาวนา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
757	นาย	ภราดร	แป้นเจริญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
758	นาย	ภศล	สุริยะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
759	นางสาว	ภักดิชญา	เชี่ยวชาญวิทย์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
760	นางสาว	ภักจิรา	จันทร์สีทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน



ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
761	นาย	ภัทร	ตั้งตระกูลวิจิตร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
762	นาง	ภัทรพร	จุจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
763	นางสาว	ภัทรภร	พวงอุบล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
764	นางสาว	ภัทรวดี	เล่าทรัพย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
765	นางสาว	ภัทรวรรณ	ดีแจ้	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
766	นางสาว	ภัทรวรรณ	โพธิ์งาม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
767	นางสาว	ภัทรศยา	เรืองรุ่ง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
768	นางสาว	ภัทรารวรรณ	พรหมโชติ	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
769	นางสาว	ภัศราพร	ทองวัตร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
770	นาย	ภาคิน	จันทโสมา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
771	นางสาว	ภาณินี	ดิษฐ์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
772	นาย	ภาณุพงศ์	จันทโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
773	นางสาว	ภาณุมาศ	สีหะวงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
774	นางสาว	ภาณุชญา	คำภาพิลา	เภสัชกร	ชำนาญการ
775	นาง	ภาวดี	โตท่าโรง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
776	นาง	ภาวนา	สุขชิง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
777	นางสาว	ภาวิณี	จันทรอยู่	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
778	นางสาว	ภาวิดา	ศิริโกคาร์ตนา	นายแพทย์	ชำนาญการ
779	นาย	ภาวุฒิ	ปานเกิด	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
780	นางสาว	ภาศิณี	เกิดบึงพร้าว	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
781	นางสาว	ภาชิตา	อ่วมเหล็ง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
782	นาย	ภาสุ	วิภาตะนัย	นายแพทย์	ชำนาญการ
783	นาย	ภิรมย์	โตมี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
784	นาย	ภุชงค์	มันส์มฤทธิ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
785	นาย	ภุชากร	ธรรมรงค์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
786	นาย	ภูธเรศ	ป้องคูหลวง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
787	นาย	ภูเบศ	อัมหมี่	เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	ชำนาญงาน
788	นาย	ภูริชัญญ์	วัฒนศัพท์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
789	นาย	ภูเนตร	หอมหวล	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
790	นางสาว	ภูษณิศา	ธรรมรังสีห์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
791	นาย	ภูษิต	ขันกสิกรรม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
792	นาย	มงคล	เงินแจ้	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการพิเศษ
793	นาย	มงคล	ทองทัศน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
794	นาย	มงคล	อัมสะอาด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
795	นาย	มณฑลธรรมศ	ทองอ่ำ	เภสัชกร	ชำนาญการ
796	นางสาว	มณฑา	คล้ายเขียว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
797	นาง	มณฑาทิพย์	สีหะอำไพ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
798	นาง	มณฑैया	ไสใหม่	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
799	นางสาว	มณีนทรา	อินทะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
800	นางสาว	มณีนรัตน์	โถงโฉม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
801	นางสาว	มณีรัตน์	สอนเสียม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
802	นางสาว	มณีวรรณ	รสพล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
803	นาง	มนตรา	มาน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
804	นาง	มนัดดา	พันธุ์เหล็ก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
805	นาย	มนัส	เมืองพระฝาง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	อาวุโส
806	นางสาว	มนัสนันท์	อินตะมูล	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
807	นาย	มบุญ	เรืองหน่าย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
808	นาง	มยุรี	รูปหอม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
809	นาง	มยุรี	สิทธิศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
810	นางสาว	มลลิว	กงเกตู	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
811	นาง	มะลิ	จารึก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
812	นาง	มะลิ	นุนารถ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
813	นาง	มะลิวัลย์	บัวสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
814	นาง	มัลลิกา	แสงทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
815	นาย	มานพ	เกตูแพร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
816	นางสาว	มานะ	ทรงคงดวงดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
817	นาย	มานิตย์	ผดุงกรรม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
818	นาง	มาลัย	ชัยกิจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
819	นาง	มิตรธิรา	แจ่มใส	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
820	นางสาว	มินตรา	รินลา	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ปฏิบัติงาน
821	นางสาว	มินตรา	วงศ์ทองแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
822	นางสาว	มุกดารัตน์	แจ่มสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
823	นางสาว	เมทินี	จักรภัทร์	เภสัชกร	ชำนาญการ
824	นาย	ยงพิชญ์	วศรีหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
825	นาย	ยงยุทธ์	ศรีอรุณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
826	นางสาว	ยลรดี	เจียนจันทร์แจ่ม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
827	นาย	ยุทธนา	ศรีทอง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
828	นาย	ยุทธพล	ทองนาคปาน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
829	นาย	ยุทธภูมิ	วิจารณ์พล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
830	นางสาว	ยุพานวล	อินนาคกุล	นายแพทย์	ชำนาญการ
831	นาง	ยุพิน	ใจดี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
832	นาง	ยุพิน	ตั้งสกุลเรืองไธ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
833	นาง	ยุพิน	มีบุญล้ำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
834	นาง	ยุพิน	รักษงาน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
835	นาง	ยุภาพร	เรณูมาร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
836	นางสาว	ยุวณีย์	จันทร์ส่ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
837	นางสาว	ยุวนาต	ปชาโรจนจินดา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
838	นาง	เยาวลักษณ์	รอดละม้าย	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
839	นางสาว	โยทกา	แสงคณิต	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
840	นาย	รณชัย	อินทรไพบุลย์	เภสัชกร	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก			
841	นางสาว	รติมา มณีวัลย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
842	นางสาว	รพีภรณ์ พิพัฒน์ศาสตร์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
843	นางสาว	รมิตา ต๊ะเทียน	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
844	นาง	รวีพร ศรีบุรินทร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
845	นาง	รวีวรรณ ชัตติวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
846	นาง	รวีวรรณ สงคราม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
847	นางสาว	รสสุคนธ์ แก้วป่องปก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
848	นางสาว	ระวีพร แก้วอินัง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
849	นางสาว	ระวีวรรณ สิ่งห้ป่อง	นายแพทย์	ชำนาญการ
850	นาย	รังสมันต์ สุขสวัสดิ์อำนวย	นายแพทย์	ชำนาญการ
851	นางสาว	รัชชนก ภูบัว	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
852	นาง	รัชดา ประดั่งเวสา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
853	นาง	รัชดาภรณ์ จิตต์รำพึง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
854	นางสาว	รัชดาภรณ์ อ่ำอ่วม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
855	นางสาว	รัชณี มงคลศิริโรจน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
856	นางสาว	รัชนิวรรณ อ่ำอ่วม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
857	นาง	รัชนิวัลย์ คำผดงแดง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
858	นางสาว	รัฐมนต์ พรหมมา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
859	นางสาว	รัตติกาล ดั่งฉุน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
860	นางสาว	รัตติญา โชติเกียรติคุณ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
861	นาง	รัตนา แก้วสุวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
862	นาง	รัตนา ชันกสิกรรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
863	นางสาว	รัตนา แดงสูงเนิน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
864	นางสาว	รัตนา ทังจ้อย	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	ปฏิบัติงาน
865	นางสาว	รัตนา ศรีมณฑล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
866	นางสาว	รัตนา สิทธิปรีชาชาญ	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
867	นางสาว	รัตนาภรณ์ บุญโสภากา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
868	นาง	รัตนาภรณ์ มากะนัดถ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
869	นางสาว	รัตนาภรณ์ วงษ์หาญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
870	นาง	รัศมี เกิดไชย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
871	นางสาว	รัศมี ฟองจางวาง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
872	นางสาว	ราตรี คงเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
873	นางสาว	ราตรี สิ่งแรง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
874	นางสาว	ราววรรณ ยอดเถื่อน	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
875	นางสาว	ราศรี สุขจะนน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
876	นางสาว	รุ่งนภา หลอดทอง	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
877	นางสาว	รุ่งนภา อุดมดี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
878	นางสาว	รุ่งนภาภรณ์ ใจสมัคร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
879	นางสาว	รุ่งเพชร ประศาสน์ครุการ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
880	นาง	รุ่งรัตน์ อนุกุลพิพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
881	นางสาว	รุ่งอรุณ	เกศราแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
882	นางสาว	รุ่งอรุณ	อินหลงพล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
883	นาง	เรณู	สุขอ่วม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
884	นาง	เรืองศิริ	ไกรคง	หัวหน้าพยาบาล	ชำนาญการพิเศษ
885	นางสาว	ลฎาภา	จิตพินิจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
886	นางสาว	ลภัสรินทร์	ทองงาม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
887	นางสาว	ลลิตา	ที่พึ่ง	เภสัชกร	ชำนาญการ
888	นางสาว	ลลิตภัทร	ทองปลิว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
889	นางสาว	ลลิตา	มงกุฏ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
890	นางสาว	ลลิตา	สำเร็จศิลป์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
891	นางสาว	ลลิตา	เสื่อเหลือง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
892	นาง	ละม้าย	เกตะมะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
893	นาง	ละม้าย	น้อยเนตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
894	นาย	ละม้าย	เอมหยวก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
895	นางสาว	ละอองทราย	ปานเกิด	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
896	นาง	ละเอียด	คกงมงคล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
897	นางสาว	ลัคณา	วงษ์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
898	นาง	ลัดดา	พีชผล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
899	นาง	ลัดดา	เมืองซ้าย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
900	นาง	ลัดดาวัลย์	นันทปรีชากุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
901	นางสาว	ลัดดาวัลย์	ปานสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
902	นางสาว	ลัดดาวัลย์	ศรีโสภา	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
903	นาง	ลัทธวรรณ	รอดเงิน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
904	นาย	ลาภวัต	เลิศศรีมงคล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
905	นาง	ลำดวน	มาระวิชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
906	นาง	ลำยอง	มุขเมือง	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการ
907	นางสาว	ลินดา	ประทุมทอง	เภสัชกร	ชำนาญการ
908	นาง	ลูกคิด	จันทร์กฤษุข	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
909	นางสาว	เลิศลักษณ์	อินทรสถิต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
910	นางสาว	วชิรญาณ	ศิริโรจนจินดา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
911	นางสาว	วชิรญา	ปัตติยะ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
912	นาย	วชิรวิทย์	กลมเกลียว	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
913	นางสาว	วณิชยา	ศรีรัตน์ะ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
914	นาง	วณิ	พนาวรรต	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
915	นาง	วทันยา	เข้มซ้อย	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
916	นางสาว	วณิชยา	ดาราวิเศษ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
917	นางสาว	วนิดา	เขี้ยวจรเขต	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
918	นางสาว	วนิดา	อิงชาติเจริญพร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
919	นางสาว	วนิดา	มากลั่น	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
920	นางสาว	วรรณัตร	อินทร์เปี่ยม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
921	นาย	วรชัย	แสงปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
922	นางสาว	วรรณัฐปภัทร์	วงษ์มะณี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
923	นางสาว	วรรณันท์	คกงรุต	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
924	นางสาว	วรรณุช	พวงสุตริก	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ปฏิบัติงาน
925	นางสาว	วรพร	จันทร์โต	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
926	นาย	วรพล	พ่วงศร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
927	ว่าที่ รต.หญิง	วรรณกาญจน์	ศิริอริยิต	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติกร
928	นางสาว	วรรณทณี	ราชวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
929	นาง	วรรณพร	บุญดา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
930	นางสาว	วรรณพร	วงษ์โสภา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
931	นางสาว	วรรณรัตน์	คร้ามสมอ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติกร
932	นาง	วรรณวิภา	สีหะวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
933	นางสาว	วรรณวิชา	แสวงผล	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติกร
934	นางสาว	วรรณศิริ	เอี่ยมอาจ	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติกร
935	นาง	วรรณมา	มหาสีตระกูล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
936	นางสาว	วรรณิพา	ท้วมใจดี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
937	นางสาว	วรรณิศา	บวบนา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
938	นาง	วรรณมน	แก้วแสนเมือง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติกร
939	นาง	วรลักษณ์	เหล็กฉิมมา	พยาบาลเทคนิค	ชำนาญงาน
940	นางสาว	วรวรรณ	ทองวัฒน์	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
941	นางสาว	วรัญญา	นาคอินทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
942	นางสาว	วรัญญา	ปูนปาน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
943	นางสาว	วรัญญา	ฤทธิ์เข้ม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
944	นางสาว	วรัญญา	สุขมามอญ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติกร
945	นางสาว	วรัญญา	อุ่นจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติกร
946	นาง	วรางคณา	บุบผา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
947	นางสาว	วรางคณา	เอกรวิสัย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติกร
948	นาง	วราภรณ์	สนศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
949	นางสาว	วราภรณ์	สิทธิผลวนิชกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
950	นางสาว	วรลักษณ์	ทิวะสิงห์	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติกร
951	นาย	วรวิฑู	สายเปลี่ยน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
952	นาง	วรินธร	พุ่มยิ้ม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
953	นางสาว	วริศรา	บุญขำ	นายแพทย์	ชำนาญการ
954	นางสาว	วริศรา	ราชเพี้ยแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติกร
955	นาง	วริศรา	ละอองศรี	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
956	นางสาว	วริษฐา	มุนินทร	นายแพทย์	ปฏิบัติกร
957	นาง	วริษา	กิจสวน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
958	นางสาว	วริญุพา	แก่นโงน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
959	นางสาว	วลัยพร	พงษ์มณี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
960	นาง	วลัยรัตน์	ทองเพ็ง	เภสัชกร	ปฏิบัติกร

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ระดับ	
	ระดับดีมาก				
961	นางสาว	วัลย์ลักษณ์ โสมณวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
962	นาง	วลี สีแสง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
963	นาง	วศินี ตีธงทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
964	นาย	วสวัตต์ คำจริง	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	
965	นาง	วัชรวิ	พิทักษ์โสภณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
966	นางสาว	วัชรวิญา วงศ์กวานกรม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	
967	นางสาว	วัชลาวัลี เกตุดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	
968	นาย	วัฒนา แสงคำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ	
969	นาย	วันชัย จันทะลี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	
970	นาย	วันชัย ทิมชม	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	
971	นาง	วันดี ศรีวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
972	นาง	วันเพ็ญ เขียมสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
973	นาง	วันเพ็ญ จิตรเกื้อกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
974	นางสาว	วันเพ็ญ ดันวีระพันธุ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ	
975	นาง	วันวิสา เกษแก้ว	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ	
976	นางสาว	วันวิสา แก้วกาญจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
977	นางสาว	วันวิสา ช่างขีด	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
978	นาง	วันวิสา วัฒนกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
979	นางสาว	วันวิสาข์ คงนวลโย	เภสัชกร	ชำนาญการ	
980	นางสาว	วันวิสาข์ ยั่งยืน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
981	นางสาว	วันวิสาข์ แสงปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	
982	นาง	วัลภา ล่อกา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
983	นางสาว	วัลยา รุ่งจรัสศิริ	ทันตแพทย์	ชำนาญการ	
984	นาง	วารินทร์ อิมหมี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
985	นางสาว	วารุณี สัสดีแพง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
986	นาง	วารุณี อุ่นเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
987	นาง	วาสนา บาชาว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	
988	นาง	วาสนา บุญภักดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
989	นางสาว	วาสนา เรืองบ้านโคน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
990	นาง	วาสนา เหมือนมี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
991	นาง	วาสนา อันอินทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	
992	นางสาว	วาสนี สอนศรี	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ	
993	นางสาว	วิจิตรา ฉ่ำมา	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	
994	นาง	วิจิตรา มีศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	
995	นาง	วิษขธรี ย้อนเพชร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	
996	นาย	วิชชา อนุรักษ์ศาสตร์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ	
997	นางสาว	วิษุทธดา ธรรมนิตยสกุล	เภสัชกร	ชำนาญการ	
998	นาย	วิษุทธิ์ คงสุขโข	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	
999	นาง	วิเชียร จันทรโนนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ชำนาญการ	
1000	นาย	วิทยา ฉายศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
1001	นางสาว	วิทยาภรณ์	จันทวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1002	นาย	วิวัฒน์	กันภัย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1003	นาย	วิวัส	ทองยา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1004	นาย	วิทิตพงษ์	ปู่ซึ้ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1005	นาย	วิฑูล	ราชรองเมือง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1006	นาย	วิธาน	ตราชื่นตอง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1007	นางสาว	วิภา	ทองอินทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1008	นางสาว	วิภาดา	เพ็งจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1009	นาง	วิภาดา	อิทธิมงคลกุล	เภสัชกร	ชำนาญการ
1010	นาง	วิภาพร	วัฒนะกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1011	นาง	วิภารัตน์	ศิริনী	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ชำนาญงาน
1012	นางสาว	วิภารัตน์	สามารถไพโร	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
1013	นางสาว	วิภาลัย	เนตรแสงสี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1014	นาง	วิภาวรรณ	น้อยภู	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1015	นางสาว	วิมลมาลย์	สุดแสง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1016	นางสาว	วิยดา	รอดพ่าย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
1017	นาง	วิยดาวัน	อรินแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
1018	นางสาว	วิรัช	แสงจันทร์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
1019	นางสาว	วิรากานต์	ภูประเสริฐ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
1020	นางสาว	วิรุณญา	ดาเดช	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1021	นาง	วิลาวัดย์	จันทน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1022	นางสาว	วิไลวรรณ	จันทะคุณ	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
1023	นาง	วิไลวรรณ	เสื่อสะเดา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1024	นาง	วิไลศักดิ์	สลึงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1025	นาย	วิษุวัตติ	จินดาพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1026	นาย	วิสุทธิ	เวชสวรรค์	นายช่างเทคนิค	ชำนาญงาน
1027	นาย	วิรกาญจน์	พิมพ์พา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1028	นางสาว	วีรยา	อินทรนวล	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1029	นาง	วีรรัตน์	ชนะโยธา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1030	นาย	วีรวัฒน์	เพชรคง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
1031	นาย	วีระพล	ภูหมี	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
1032	นางสาว	วีริสา	พลศรีสุทธิกุล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
1033	นาย	วุฒิชัย	กรเวช	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1034	นาย	วุฒิชัย	โอภาสจิริวิโรจน์	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
1035	นาย	วุฒิพันธุ์	ทองเพ็ง	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
1036	นางสาว	แววตา	ชำแจ่ม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1037	นางสาว	แววตา	วิเศษวงษา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1038	นางสาว	ศจีบุตร	เมฆบุตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1039	นาย	ศตวรรษ	พิทยาเวชวิวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1040	นางสาว	ศรสวรรค์	แก้วมณี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
1041	นางสาว	ศรสวรรค์	จันทร์ประเสริฐ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1042	นาง	ศรัญญา	คุ้มวันดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1043	นาง	ศรัญญา	จันทร์เครื่อง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1044	นางสาว	ศรัญญา	นันทวรรณ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
1045	นางสาว	ศรัญญา	เสียววิจักขณ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1046	นาย	ศรัณยพงศ์	คงทอง	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
1047	นาย	ศรายุทธ	พูนพิน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1048	นางสาว	ศรินญา	ทับสุวรรณ	เภสัชกร	ชำนาญการ
1049	นางสาว	ศรินลาวิทย์	สมบูรณ์จันทร์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
1050	นางสาว	ศรित्र	ทองรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1051	นาง	ศรีมาลา	คงเดช	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1052	นาง	ศรีเมือง	อวิศดาถาวร	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
1053	นาย	ศรวิริทธิ์	ศิริอริยุต	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
1054	นางสาว	ศลิษา	ยกยิ่ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1055	นางสาว	ศศิญา	ช่างพินิจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1056	นางสาว	ศศิธร	ชมภูมิ	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
1057	นาง	ศศิธร	ภูมิผล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1058	นางสาว	ศศินันท์	เลาหศักดิ์ประสิทธิ์	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
1059	นาง	ศศิพัชร์	ณ กรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1060	นางสาว	ศศิมา	สร้อยจันดารัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1061	นาย	ศศิวงค์	ฉัตรกอบกุล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
1062	นาย	ศักดิ์สิทธิ์	ทาแก้ว	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
1063	นาย	ศิขรินทร์	พันธะกิจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1064	นางสาว	ศิทธาวรรณ	จันทะคุณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1065	นางสาว	ศิรนาถ	เจื่อนจันทร์ทอง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1066	นางสาว	ศิรประภา	ชาติสี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1067	นางสาว	ศิรญญา	สุขเปรม	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
1068	นางสาว	ศิราณี	ปัญญามานะรุ่ง	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
1069	นางสาว	ศิริกุล	อรรถสงเคราะห์	เภสัชกร	ชำนาญการ
1070	นาง	ศิริเกตุ	จันรูน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1071	นาง	ศิริโชค	กางถิ่น	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1072	นางสาว	ศิริญญา	ดวงवास	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1073	นาง	ศิริณี	รสพล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1074	นาง	ศิริธร	ผาพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1075	นางสาว	ศิรินภา	ใจกล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน
1076	นาง	ศิรินภา	อุ้นพรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1077	นางสาว	ศิรินันท์	จันทร์กล้า	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ
1078	นางสาว	ศิรินาฏ	เครือซ่า	นายแพทย์	ชำนาญการ
1079	นาง	ศิรินทร	เรืองหน่าย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1080	นางสาว	ศิรित्र	แสงเพชรอ่อน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน



ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>			
1081	นางสาว	ศิริยา วังศิริ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1082	นางสาว	ศิริรัตน์ ชูมา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1083	นางสาว	ศิริรัตน์ ปัญญา	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
1084	นางสาว	ศิริลักษณ์ เกียวพันธ์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
1085	นาง	ศิริลักษณ์ นาคบุรี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1086	นางสาว	ศิริลักษณ์ ยอดเกตุ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1087	นางสาว	ศิริลักษณ์ สุขศิริ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1088	นาง	ศิริวรรณ จุมพลพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1089	นางสาว	ศิวาพร ภูมรินทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1090	นาง	ศิวาภรณ์ มีบุญล้ำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1091	นางสาว	ศุภรภา กันอ่อง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1092	นางสาว	ศุภกาญจน์ ตันภูมิประเทศ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
1093	นาย	ศุภชัย แยมสุทธิ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1094	นาย	ศุภโชค ตันติวิวัฒน์วงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1095	นาย	ศุภเดช ปานบัว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1096	นางสาว	ศุภมาศ พันธุ์รี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1097	นาย	ศุภฤกษ์ ตีบ้านคลอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1098	นาง	ศุภลักษณ์ มหายนต์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1099	นางสาว	ศุภลักษณ์ ชมภูมี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1100	นาง	ศุภวรรณ กาสี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1101	นาย	ศุภวัฒน์ วงศ์ไพโรจน์พานิช	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
1102	นาย	ศุภสิทธิ์ สมอินทร์	นายแพทย์	ชำนาญการ
1103	นาง	ศุภสุดา เมืองพระฝาง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
1104	นางสาว	ศุภชญา สุขกายะ	นายแพทย์	ชำนาญการ
1105	นางสาว	ศุภภาพิชญ์ มีขันหมาก	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1106	นาง	ศุลาวัลย์ โคกทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1107	นางสาว	ศุวลักษณ์ ปันฉลวย	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
1108	นางสาว	สกุลรัตน์ ดาวเรือง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
1109	นาย	สกุลชัย แก้วดวงเล็ก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1110	นาง	สงน บุญยะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1111	นาย	สถาปัติย์ กมลเขตต์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1112	นาย	สนอง นวลลา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1113	นาย	สมเกียรติ ใจจร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1114	นาย	สมเกียรติ วิวัฒน์ยู่ฉาว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
1115	นาย	สมควร แสงทอง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
1116	นางสาว	สมคิด เผือกวิสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1117	นาย	สมคิด เอี่ยมชวมนา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
1118	นางสาว	สมจิต จารุชวลิต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1119	นาง	สมจิต เรืองอุไร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1120	นาง	สมจิตร โชติชัยสุวัฒน์	เภสัชกร	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
1121	นาง	สมใจ	สอนศรี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1122	นาย	สมชาย	ลีลาวงค์สันติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1123	นาย	สมประสงค์	พุ่มวงศ์สกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	อาวุโส
1124	นาย	สมพงษ์	จารุอภินันท์	เภสัชกร	ชำนาญการ
1125	นาย	สมพงษ์	ชัยสงคราม	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ
1126	นาง	สมพร	ขวัญเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1127	นาง	สมพร	น้อยสุขชะ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1128	นางสาว	สมพร	บุญธนพร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1129	นาย	สมพร	ประเสริฐกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1130	นาง	สมพร	ระวีวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1131	นาง	สมพร	วรรณดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1132	นาย	สมพล	จันทร์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1133	นาย	สมภาพ	โกสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1134	นาย	สมภาส	สงวนวงศ์วิจิตร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1135	นาย	สมศักดิ์	เคน้าอ่าง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1136	นาย	สมศักดิ์	ดีเนียม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1137	นาย	สมศักดิ์	วงศ์वार	เภสัชกร	ชำนาญการ
1138	นางสาว	สมหญิง	อินทนาชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1139	นาง	สมหมาย	ทิมอัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1140	นาย	สมหวัง	ปู่ซึ้ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1141	นาย	สมัญญา	บัวศรีน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1142	นาง	สมาพร	คงมา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1143	นาง	สมิหรา	ปลื้มกลอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1144	นาย	สรพงศ์	คงป็นนา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1145	นางสาว	สร้อยทิพย์	แก้วศรีทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1146	นาง	สร้อยฟ้า	สีสมุทร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1147	นางสาว	สริญญา	คำย้อม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1148	นางสาว	สโรชา	ถาวร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1149	นางสาว	สลักจิต	ทรงสัจจา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
1150	นาง	สลิตดา	เพ็งคุ้ม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1151	นางสาว	สวรรส	นาคแจ่ม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1152	นางสาว	สวรรส	ปู่ซึ้ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1153	นาง	สวรัชต์	ศรีบรรจง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1154	นาย	สหรัฐ	วิชิตาภา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1155	นาย	สันติ	จันทร์เสงี่ยม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1156	นาย	สันติภาพ	จันทร์รักษา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1157	นาย	สันติรักษ์	นวลใส	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1158	นาย	สัมฤทธิ์	สีสมุทร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1159	นาย	สาธร	สมบูรณ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1160	นางสาว	สาธิตา	อธิวาส	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
1161	นาย	สามารถ	จันทร์โสม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1162	นาง	สายทอง	นวลจัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1163	นาง	สายฝน	พิลาศจิตร	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1164	นาง	สายฝน	ศรีวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1165	นางสาว	สายฝน	หาญพิงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1166	นาง	สายฝน	อุดมหาราช	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1167	นางสาว	สายพิน	ไกรคง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1168	นาง	สายสิญจน์	อุไทย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1169	นางสาว	สายสุนีย์	พึงรอด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1170	นางสาว	สายใหม่	มีมาก	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1171	นางสาว	สาลี	สุ่มนาค	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1172	นาง	สาลี	สุราษฎร์มณี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1173	นางสาว	สาวิตรี	วงศ์บุรี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1174	นาง	สำราญจิต	คำปัญญา	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน
1175	นาง	สำเร็จ	สิงห์กลิ่น	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1176	นาย	สำเร็จ	ใจเที่ยงธรรม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1177	นาง	สิญากาญจน์	ธนาตย์นพนนท์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1178	นาง	สิตานัน	จันทร์โต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
1179	นาย	สิน	สังจิตตานันท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1180	นาง	สินาฏ	เกียรติกาญจน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1181	นางสาว	สินีนานู	หรรษิตตวิวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1182	นาง	สิรัตน์	เพ็งนิยม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1183	นางสาว	สิริกกร	กล่อมนาค	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1184	นางสาว	สิริกานต์	จันทร์ประเสริฐ	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
1185	นางสาว	สิริกานต์	เอกอภิวงศ์	นายแพทย์	ชำนาญการ
1186	นางสาว	สิรินารถ	นุมน้อย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1187	นางสาว	สิริพร	ตัมพารักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1188	นางสาว	สิริเพ็ญ	เอียรพิเชษฐพงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
1189	นางสาว	สิริลักษณ์	ชุมพล	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1190	นาง	สิริลักษณ์	ปานมี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
1191	นาง	สิริศาสตร์	สิริบุญญาชัย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1192	นางสาว	สิริชญา	ฉัตรรัตนกุลชัย	นายแพทย์	ชำนาญการ
1193	นาง	สุกัญญา	จารุอภินันท์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1194	นางสาว	สุกัญญา	ม่วงทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1195	พ.จ.หญิง	สุกัญญา	ไม้หอม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1196	นางสาว	สุกัญญา	เรืองสุกใส	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1197	นาง	สุกัญญา	อยู่พุก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1198	นางสาว	สุกานดา	ไกรบุตร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1199	นางสาว	สุขเกษม	พุลหน่วย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1200	นาง	สุขใจ	ถือแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
1201	นางสาว	สุขมา	คุ้มบุญน้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1202	นาง	สุจิตรา	บัวสุด	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
1203	นางสาว	สุจินดา	จันทร์เกษม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1204	นาง	สุจินนา	ป้อมเป็น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1205	นางสาว	สุชญา	โคตรจรัส	นายแพทย์	ชำนาญการ
1206	นางสาว	สุชาดา	เดชะศิลารักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1207	นางสาว	สุชาดา	พรมมา	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
1208	จ.อ.หญิง	สุชาดา	พรอินทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1209	นาง	สุชาดา	สวนนุ่ม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1210	นาย	สุชิน	จันวิสิ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1211	นางสาว	สุชिरา	ปานนิม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1212	นางสาว	สุชารัตน์	บุรณะทอง	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
1213	นาง	สุณิชนีย์	มากบุญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1214	นางสาว	สุศธิดา	ดีแล้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1215	นางสาว	สุดา	จันทะวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1216	นางสาว	สุดาพร	จันทร์มณี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1217	นางสาว	สุดารักษ์	หิมะคุณ	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
1218	นางสาว	สุดารัตน์	ญาณปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1219	นางสาว	สุดารัตน์	พวงกอนะ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1220	นางสาว	สุดารัตน์	สหัสเนตร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1221	นางสาว	สุดารัตน์	หัสมินทร์	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
1222	นางสาว	สุทชวรรณ	พรมมา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1223	นาง	สุทลสินี	ทองมูลไพร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1224	นางสาว	สุทิดา	สีหังลือ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1225	นาย	สุทธิพงศ์	จิราพงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1226	นาง	สุทินมณี	สุขป้อม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1227	นาย	สุเทพ	เรือนคำ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1228	นางสาว	สุธาทิพ	นาคเนียม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1229	นางสาว	สุธาสินี	นิมพานิช	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1230	นาง	สุธาสินี	มงคลวิจัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1231	นางสาว	สุธิชา	ภูมิกาศ	นายแพทย์	ชำนาญการ
1232	นาง	สุธิมนต์	พิมพิลา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1233	นางสาว	สุธิตา	โตพูล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1234	นาย	สุธี	ทับแปลง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1235	นาย	สุนทร	พรมเพชร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
1236	นาง	สุนันทา	เหียงแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1237	นางสาว	สุนิสสา	โหจำปา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1238	นางสาว	สุนิสสา	วิเลิศรัมย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1239	นาง	สุนีย์	กุลณปักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1240	นางสาว	สุนีย์	ดีพิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
1241	นาง	สุนีย์รัตน์	สมบูรณ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1242	นาง	สุประวีณ์	ไวกลสิกรรม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1243	นางสาว	สุปราณี	หนูนาค	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1244	นางสาว	สุปรียา	ศรีทับทิม	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
1245	นางสาว	สุปวีณ์	พูลศิลป์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1246	นาย	สุพจน์	เมืองเปรม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1247	นางสาว	สุพรรณิ	โตสัมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1248	นาง	สุพรรณิ	นิลวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1249	นางสาว	สุพรรณิ	มูลสระ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1250	นางสาว	สุพัตรา	โกแสนตอ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1251	นางสาว	สุพัตรา	บุญมาทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1252	นางสาว	สุพัตรา	ปันใจ	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
1253	นางสาว	สุพัตรา	ฤทธิทิศ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1254	นางสาว	สุพัตรา	สาตท่าโพ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1255	นางสาว	สุพัตรา	หางนาค	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
1256	นางสาว	สุพิชฌาย์	สร้อยนาค	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1257	นาง	สุพิมพ์	มหนีธวังศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1258	นาง	สุพิมพ์	อุ้นพรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1259	นาง	สุพิศ	ม่วงทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1260	นางสาว	สุภัทรา	จันทาวโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1261	นาง	สุภัทรา	ดวงจร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1262	นางสาว	สุภาคินี	ศรีสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1263	นาง	สุภานัน	ชื่นใจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1264	นาง	สุภาพ	แก้วกล้า	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1265	นาย	สุภาพ	ฟักเอม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
1266	นาง	สุภาพร	ผ้าทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1267	นางสาว	สุภาภรณ์	ออมสิน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1268	นางสาว	สุภาวดี	แก้วป้องปก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1269	นางสาว	สุภาวดี	จริยาธรรมกร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1270	นางสาว	สุภาวดี	เทพราชา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1271	นางสาว	สุภาวดี	รัตนศรีสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
1272	นางสาว	สุภิญญา	สุขรอด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1273	นางสาว	สุภิญญา	แสนผ่องจับ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1274	นาง	สุภิรัตน์	ณ ลำปาง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1275	นางสาว	สุมาลินี	แสงแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1276	นาง	สุมาลี	คำไพร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1277	นางสาว	สุมาลี	ดวงสูงเนิน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1278	นางสาว	สุมาลี	เผือกพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1279	นางสาว	สุมาลี	พุ่มชื่น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1280	นาง	สุมาลี	เพ็ญโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
1281	นางสาว	สมิตรา	รักสัตย์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1282	นาย	สุเมธ	ทรงสวัสดิ์วงศ์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
1283	นางสาว	สุรจนา	พวจิต	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1284	นาย	สุรเดช	ด้านชลวิจิตร	เภสัชกร	ชำนาญการ
1285	นาย	สุรพันธ์	โยธา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
1286	นาย	สุรวิษณุ	กิจรุ่งวัฒนะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1287	นาย	สุรศักดิ์	สิงห์ชัย	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
1288	นาย	สุรสิทธิ์	จันมีเทศ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
1289	นางสาว	สุรัตนา	สินธุชล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1290	นาย	สุรินทร์	บัวแก้ว	เภสัชกร	ชำนาญการ
1291	นาง	สุรีพร	คชนิล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1292	นางสาว	สุรีพร	เพชรตุน	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ปฏิบัติงาน
1293	นาง	สุรีย์	นวลลา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1294	นาง	สุรีย์พร	ชมประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1295	นาง	สุรีย์พร	ปานหนู	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1296	นางสาว	สุรรัตน์	ดวงเต๊ะ	เภสัชกร	ชำนาญการ
1297	นาง	สุวคนธ์	กลิ่นหอม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
1298	นางสาว	สุวิดา	พันธ์ผูก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1299	นางสาว	สุนันท์	ใจจอน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1300	นาย	สุนัย	แสงราช	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
1301	นางสาว	สุวรรณา	ครุจัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1302	นางสาว	สุวรรณี	คตสุข	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1303	นาง	สุวรา	ใจปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1304	นางสาว	สุวิญา	กลิ่นฟุ้ง	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ
1305	นาย	สุวิทย์	ถิ่นทับ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1306	นางสาว	สุนันท์	ศรีอรุณราช	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1307	นางสาว	สุวิมล	บาลีใหญ่	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1308	นางสาว	สุวิมล	ลิ้มตุง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1309	นาง	สุวิมล	สุวรรณพงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1310	นางสาว	สุวีร์พร	สีหอกแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1311	นาย	เสกสรร	เส็งทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1312	นาย	เสกสิทธิ์	รอดเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1313	นาย	เสถียร	ทองโต	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1314	นางสาว	เสาวนีย์	ศรีพงศ์สุทธิ	เภสัชกร	ชำนาญการ
1315	นางสาว	เสาวลักษณ์	มาเขียว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1316	นางสาว	แสงจันทร์	ผ่านชานา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1317	นาง	แสงเดือน	มีจักร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1318	นางสาว	แสงสุดา	เพ็งคุ้ม	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
1319	นาย	แสวง	พิมพ์ลา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญงาน
1320	นาง	โสพิศ	ระเวกโถม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
1321	นาง	โสพิศ	วาฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1322	นางสาว	หทัยชนก	นางงาม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1323	นางสาว	หทัยชนม์	ธเนศอนันต์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
1324	นางสาว	หทัยทิพย์	เฉยทอง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1325	นางสาว	หทัยรัตน์	กวยทิ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1326	นาง	หทัยรัตน์	มากร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1327	นาง	หทัยรัตน์	รอดเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1328	นางสาว	หนึ่งฤดี	นิมหนู	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1329	นางสาว	หนึ่งฤทัย	ชุมเพชร	เภสัชกร	ชำนาญการ
1330	นางสาว	หนึ่งฤทัย	ทรงพุดิ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1331	นาง	หนึ่งฤทัย	มหาวงศนันท์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
1332	นางสาว	หฤทัย	ชานูวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1333	นางสาว	หสน	ต้นทา	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
1334	ว่าที่ ร.อ.	หัสตินทร์	ถนอมถิ่น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1335	นางสาว	อณัญญา	สนสีสัตย์	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ
1336	นาย	อดิศักดิ์	นาแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1337	ว่าที่ รต.	อดุลย์	มระกรณ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1338	นาย	อธิป	นาไข	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน
1339	นาย	อธิพงษ์	สุขเพ็ญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1340	นาย	อนนท	ยุติ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1341	นาง	อณัญญา	มงคล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1342	นาย	อนันต์	ด้วงบ้านยาง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1343	นาย	อนันต์	บุญเนียม	เภสัชกร	ชำนาญการ
1344	นาย	อนุพันธ์	ทับจีบ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน
1345	นางสาว	อนุรักษ์	ดีอินทร์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
1346	นางสาว	อภิสราร	อุประบุญ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1347	นาง	อภิษญาดา	ลิ้มประดิษฐากร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1348	นางสาว	อภิญญา	แก้วพิลา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1349	นางสาว	อภิญญา	พันธุ์ประเสริฐ	นายแพทย์	ชำนาญการ
1350	นางสาว	อภิญญา	วุฒศรีมานันท์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1351	นางสาว	อภิญญา	ศรีคำแขง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1352	นาย	อภิมุข	ภาคทิพย์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1353	นาย	อภิวิชญ์	โนชติมา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1354	นาง	อภิษฎา	พรหมวิกร	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
1355	นางสาว	อภิสราร	คุ้มคำ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1356	นาย	อมรพันธุ์	อ้วนวิจิตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1357	นางสาว	อมรมาศ	กุดั่น	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1358	นาง	อมรรัตน์	พะโยม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1359	นางสาว	อมรรัตน์	หล้าชวนา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1360	นางสาว	อมรรัตน์	อิมหมี	ทันตแพทย์	ชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก				
1361	นางสาว	อรกานต์	ลิ้นจี่ขาว	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1362	นาง	อรณิต	สงวนวงศ์วิจิตร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1363	นางสาว	อรณี	บุญคำกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1364	นาง	อรทัย	วิกุลชัยกิจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1365	นาง	อรทัย	เวชประสิทธิ์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
1366	นาง	อรนุช	ปันธนะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1367	นางสาว	อรนุมา	เลิศเดชะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1368	นางสาว	อรพรรณ	แดงอ่ำ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1369	นางสาว	อรพรรณ	บุญโณม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1370	นาง	อรพินท์	กันไทย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1371	นางสาว	อรพินท์	ครุฑจับนาค	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1372	นาง	อรยา	ล้ำตระกูล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1373	นาย	อรรถกร	รัศมี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1374	นาย	อรรถชาติ	เพชร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1375	นาย	อรรถพล	ธีรนนท์ธนพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1376	นางสาว	อรวรรณ	เงินชุ่ม	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
1377	นางสาว	อรวรรยา	มามี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1378	นางสาว	อรวรา	ทิพย์กำพร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1379	นาง	อรอนงค์	เนตรแสง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1380	นางสาว	อรอุมา	ขวัญแสง	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
1381	นาง	อรอุมา	พลชา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1382	นาง	อรอุมา	ราชะพริ้ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1383	นางสาว	อรอุมา	สีอุต	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1384	นาย	อริญชัย	คณรงค์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1385	นางสาว	อริสา	พนทองดี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
1386	นางสาว	อริสา	โพธิ์ผ่อง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1387	นางสาว	อรุณรัตน์	ลักษณะครบุรี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1388	นางสาว	อรุณี	เกิดสวัสดิ์มงคล	เภสัชกร	ชำนาญการ
1389	นาง	อรุณี	แก้วทองทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1390	นาง	อรุณี	พลอยระย้า	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1391	นางสาว	อรุณี	พุดฉิม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1392	นาย	อลงกรณ์	สุขชานา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
1393	นาง	อลิษา	เมืองสนธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1394	นางสาว	ออมบุญ	เพิ่มบุญญากุล	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
1395	นาง	อ้อยทิพย์	สาขา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1396	นาย	อักรพงศ์	อัมทับ	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ
1397	นางสาว	อังคณา	ยกยิ่ง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1398	นางสาว	อังคณา	ยิ้มช้าง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1399	นางสาว	อังคณา	สังข์สนิท	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1400	นาง	อังศุมาลิน	ไชยมงคล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน



ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
	<b>ระดับดีมาก</b>				
1401	นางสาว	อัจฉิมา	เพ็งอำไพ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1402	นางสาว	อัจฉราพร	สังคิตส	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1403	นางสาว	อัจฉราพร	แสนคำวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1404	นางสาว	อัจฉราพรรณ	มันดี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
1405	นางสาว	อัจฉรารัตน์	แสงสว่าง	เภสัชกร	ชำนาญการ
1406	นางสาว	อัญชลี	กิติวิริยกุล	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
1407	นางสาว	อัญชลี	คำแพร	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1408	นางสาว	อัญชลี	นันทอง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
1409	นาง	อัญชลี	ประดับวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1410	นางสาว	อัญชลี	รองคำภีร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน
1411	นาง	อัญชลี	ศรีสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1412	นาย	อัญเชิญ	ขันติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1413	นาง	อัญญา	ดวงแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน
1414	นาง	อัญมณี	อุไทย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1415	นาย	อัทธยาชัย	คงเดช	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1416	นางสาว	อันธิกา	คำไล่	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1417	นาง	อัมพร	โพธิ์พยอม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1418	นาง	อัมพร	หาญแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1419	นาย	อาทิตย์	ศรีสม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1420	นาง	อาพันธ์ชนก	วัฒนกุลชัย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1421	นางสาว	อาริยา	นาคศิริ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1422	นางสาว	อารีย์	มีอารีย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1423	นางสาว	อารีรักษ์	บุญพรหม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
1424	นางสาว	อารีรัตน์	พรมชานา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	อาวุโส
1425	นาง	อารีวรรณ	แก้วคำมา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1426	นาง	อารีวรรณ	ดาวงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1427	นาย	อำนวยการ	ด้วงรอด	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
1428	นาง	อำนวยการ	เพชร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1429	นาง	อำพร	วิริทุม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1430	นาย	อิทธิพัทธ์	สุรวดี	นายแพทย์	ชำนาญการ
1431	นาย	อุทัย	โตท่าโรง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
1432	นางสาว	อุมพร	แก้วเอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1433	นาง	อุไรรัตน์	อ้อม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1434	นาง	อุไรวรรณ	จริยานันท์กูร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1435	นาง	อุษณี	บุญเฟื่อง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1436	นางสาว	อุษณีย์	อังสุธรรม	นายแพทย์	ชำนาญการ
1437	นาง	อุษณีย์	ทาปง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1438	นางสาว	อุษา	ฤทธิจัน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1439	นาง	อุษา	เสมาทอง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
1440	นางสาว	อุสา	โทจำปา	หัวหน้าพยาบาล	ชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
	ระดับดีมาก		
1441	นาย เอกฉัตร โสดา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1442	นาย เอกชัย เหล่ากาวิ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
1443	นาย เอกภพ สุจริ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
1444	นาย เอกราช แก้วอัน	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์	ชำนาญงาน
1445	นาง เอมอร พันมา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
1446	นาง เอื้องไพร ช้อหน่อ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ชำนาญการ
1447	นาง เอื้อมพร มิ่งสว่าง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก


.....  
โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการ ยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| ๑. ระดับดีเด่น | จำนวน | ๙๐ ราย    |
| ๒. ระดับดีมาก  | จำนวน | ๑,๔๔๗ ราย |

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายไกรสุข เพชรบุรีณิน)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก